

BÁO CÁO
Công tác dân vận tháng 02
phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2024

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN

1. Tình hình nhân dân

Trong tháng, tình hình nhân dân ổn định, bà con nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nên nhân dân có điều kiện đón Tết vui hơn, không có hộ gia đình bị thiếu ăn trong dịp Tết, không phát hiện trường hợp người dân địa phương đi ăn xin trong dịp Tết.

Việc cung ứng các hàng hóa phục vụ Tết đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm soát thị trường, hạn chế việc nâng giá, ép giá... được các ngành chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe của nhân dân được chú trọng. Công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông được đảm bảo. Sau dịp Tết, nhân dân đã nhanh chóng bắt tay vào sản xuất, chăm sóc vụ Đông - Xuân.

2. Kết quả tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận

Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể - chính trị xã hội các cấp ở địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 05/12/2023 "Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2024". Chỉ đạo triển khai Phong trào "Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn" năm 2024; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cơ sở tôn giáo, gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 937-CV/HU ngày 06/02/2024 về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới". Quyết định 1433/QĐ-Huyện ủy, ngày 06/02/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" huyện Đam Rông.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng, toàn huyện đã tiếp 12 lượt công dân với 12 người được tiếp, trong đó: tiếp thường xuyên 11 lượt/11 người, tiếp định kỳ 01 lượt/01 người (Chủ tịch UBND huyện tiếp 01 lượt/01 người; UBND các xã tiếp 11 lượt/11 người). Tổng số đơn đã tiếp nhận trên địa bàn huyện 24 đơn, trong đó: Kỳ trước tồn: 19 đơn (02 đơn khiếu nại, 17 đơn kiến nghị phản ánh). Tiếp nhận trong kỳ: 5 đơn kiến nghị phản ánh. Số đơn đã xử lý/tổng số đơn tiếp nhận: 24/24 tổng số đơn tiếp nhận (xử lý mới trong kỳ: 05 đơn).

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận

Phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 502 huyện; Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện; Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; ban hành chương trình công tác năm 2024. Phối hợp ban Chỉ đạo 502 xây dựng ban hành Kế hoạch số 43-KH/BCĐ 502 ngày 01/02/2024 “Về thực hiện mô hình dân vận “Ngày Thứ 7 cùng Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2024.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân vận Huyện ủy

Nắm bắt tình hình nhân dân trước, trong và sau tết Giáp Thìn năm 2024; phối hợp tuyên truyền, vận động một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số không đi ăn xin trong dịp Tết; phối hợp giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn và các gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và các ngày lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng khác bảo đảm tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Đôn đốc, triển khai tổng hợp đăng ký mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” năm 2024.

Phối hợp xây dựng và ban hành chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 502 huyện; Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện; BCĐ Tín ngưỡng - Tôn giáo và Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở huyện.

Phối hợp Ban Chỉ đạo 502 huyện khảo sát các nội dung để triển khai đợt dân vận tập trung tại xã Dạ Long năm 2024; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình dân vận “*Ngày thứ 7 cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới*”.

Phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân có con em lên đường nhập ngũ năm 2024 thực hiện nghĩa vụ quân sự.

5. Kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

5.1. Công tác dân vận chính quyền

Thực hiện tốt việc công khai đề “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*” đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, UBND các xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Công văn số 937-CV/HU ngày 06/02/2024 của Thường trực Huyện ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới*”.

UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tuân tra đảm bảo an toàn giao thông; phân công cán bộ trực tại trụ sở cơ quan, đơn vị và xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết... Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; ... đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; kiểm soát chặt chẽ thị trường hàng hóa. Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trong dịp Tết. Chỉ đạo các ngành, các địa phương chăm lo sức khỏe của nhân dân... Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, chăm sóc rừng trồng, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện hướng dẫn nhân dân chuẩn bị các điều kiện để gieo trồng vụ Đông - Xuân đảm bảo kịp thời vụ, tăng cường công tác khuyến nông, khơi thông, nạo vét các kênh mương, đảm bảo đủ nước tưới sản xuất trong mùa khô; chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật.

5.2. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang

Ban Chỉ huy Quân sự: Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu tổ chức đón nhận 60 quân nhân tại các đơn vị hoàn thành nghĩa vụ Quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương; đồng thời phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân đợt 1 năm 2024. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông đã phối hợp với xã Liêng S’rônhtổ chức chương trình “*Tết quân dân*” đón xuân Giáp Thìn 2024”; tổ chức trao tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; tổ chức gói bánh chưng trao tặng hộ nghèo; giao lưu bóng đá, trang trí mâm ngũ quả; giao lưu văn hoá - văn nghệ và tổ chức các trò chơi dân gian thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã tham gia.

Công an huyện: Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị tết nguyên đán Giáp

Thìn năm 2024. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ tham gia công tác dân vận tại địa phương.

5.3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành, các mạnh thường quân, các đơn vị trong và ngoài huyện tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc¹. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân vui Xuân đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; phối hợp tuyên truyền, vận động các gia đình có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chỉ tiêu được giao. MTTQ Việt Nam huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam các xã chuẩn bị nội dung văn kiện, các điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các đoàn thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên trong dịp Tết; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức các hoạt động thể thao để mừng Đảng, mừng Xuân, nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”. Qua đó, khuyến khích mọi người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển phong trào thể thao trong Nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời tạo không khí thi đua, đoàn kết, vui tươi trong Nhân dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

6. Kết quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, chức sắc, các tín đồ, giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bà con, tín đồ giáo dân, người có đạo đón tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo phương châm “*Sống tốt đời đẹp đạo*”. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn huyện đang tập trung chăm sóc cà phê, lúa vụ Đông - Xuân và các loại cây trồng khác; đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi phát triển ổn định. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát, không có biến động lớn.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2024

Phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết; các chủ trương của Đảng; chính sách Pháp luật của Nhà

¹ Tổng nguồn hỗ trợ là: 5.993.175.000 đồng/11.658 lượt người. Cụ thể: Nguồn kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ là 2.872.300.000 đồng/4.272 lượt người. Nguồn vận động cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân từ thiện phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng với tổng kinh phí là 2.410.875.000 đồng/5.986 lượt người. Nguồn kinh phí trích từ Quỹ Vì người nghèo các cấp là 710.000.000 đồng/1.400 lượt người.

nước đến các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương. Nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi lên trong nhân dân, dân tộc, tôn giáo.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”, gắn với Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khóa IV “*Về đổi mới và nâng cao sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo*” đối với Đảng ủy xã Đa Long, Đảng ủy xã Đa K’Nàng và một số cán bộ chủ chốt.

Tiếp tục phối hợp Ban Chỉ đạo 502 huyện và xã Đa Long triển khai thực hiện các nội dung khảo sát làm công tác dân vận tập trung tại xã Đa Long; tiếp tục triển khai mô hình dân vận “*Ngày thứ 7 cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới*” tại các xã trên địa bàn huyện.

Tiếp tục Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, khối Dân vận các xã khảo sát, đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” trong xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Theo dõi, đôn đốc tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân có con em lên đường nhập ngũ năm 2024 đảm bảo đủ chỉ tiêu.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện,
- Đảng ủy các xã,
- Lưu BDVHU.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Tuyền